

## ด่วนที่สุด

ที่ ส.นสธ. ว.๒๓/๒๕๖๖



สมาคมทนายความสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการวิชาการ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี/วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

ผู้อำนวยการสำนัก/เขตบริการสุขภาพ/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมวิชาการ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขฯ (รุ่นที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๔ รวมถึงได้มีการปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการปรับปรุงเพิ่มค่าตอบแทนและการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขึ้นมาเพิ่มเติม นั้น

อีกทั้งในปัจจุบัน พบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ของหน่วยบริการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้หน่วยบริการ รวมถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีจำนวนคดีที่เพิ่มมากขึ้นและในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาของศาลปกครองที่พิพากษาให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนั้น นำมาซึ่งการใช้สิทธิไล่เบี้ยของทางราชการ ที่ต้องออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หากกรณีที่เป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดโดยตรงกับการกระทำความผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือทางการเงินและบัญชี ต้องมาร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนกับคนกระทำความผิดโดยตรงไปด้วย

/สมาคม...

สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข เห็นว่าการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ  
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง และวิธีการปฏิบัติใน การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ  
เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้ง ๕ ฉบับ ให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการ  
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่าง หรือกรณีการกระทำความผิดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ  
จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จะเป็น  
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มความระมัดระวังมิให้เกิดการกระทำผิดเกิดขึ้น ของเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และใช้เป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีและมีให้ก่อให้เกิดความ  
เสียหายต่อหน่วยงานทางราชการ ต่อไป จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข เรื่อง  
แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่  
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อควรระวังเกี่ยวกับการกระทำผิดในการ  
การจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการเงินและบัญชี ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(รุ่นที่ ๒)

ในการนี้สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่าน บุคลากรใน  
สังกัด เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ สถานที่ โรงแรม  
โดมอนด์พลาซ่า โฮเต็ล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ๓,๒๐๐ บาท  
โดยทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า  
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒  
ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยสมัครเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนทางเว็บไซต์ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข  
([www.mophlawyer.com](http://www.mophlawyer.com)) หรือ สแกนผ่าน QR Code ท้ายหนังสือ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายณฤทธิ์ กันทรธรรม)

นายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

ที่ตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อาคาร ๖ ชั้น ๓ (กองกฎหมาย)

โทร. ๐๘๑-๓๑๖๖๘๒๓ (คุณประนอม) ๐๘๙-๕๘๕๖๐๓๕ (คุณระวี)





**โครงการอบรมวิชาการสมาคมทนายความสาธารณสุข  
แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
และข้อควรระวังเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการเงินและบัญชี  
ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๒)**

**๑. หลักการและเหตุผล**

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๔ รวมถึงได้มีการปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการปรับปรุงเพิ่มค่าตอบแทนและการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขึ้นมาเพิ่มเติม อีกทั้งในปัจจุบันพบว่า การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ของหน่วยบริการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้หน่วยบริการ รวมถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นและในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาของศาลปกครองที่พิพากษาให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น นำมาซึ่งมีการใช้สิทธิไล่เบี่ยของทางราชการ ที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นรับผิดชอบใช้เงินคืนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หากกรณีที่เป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดโดยตรงกับการกระทำความผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือทางการเงินและบัญชี ต้องมารวมรับผิดชอบใช้เงินคืนกับคนกระทำความผิดโดยตรงไปด้วย

สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข เห็นว่าการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่มีการ ปรับปรุงใหม่ทั้ง ๕ ฉบับ ให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวอย่าง หรือกรณีการกระทำความผิดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จะเป็น การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มความระมัดระวังมิให้เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้น ของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และใช้เป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดี และมีให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานทางราชการ ต่อไป

## **๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตัวอย่าง หรือกรณีการ กระทำความผิดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเงินและบัญชี ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามาถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการได้อย่างถูกต้อง

## **๓. กลุ่มเป้าหมาย**

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามระเบียบ ดังกล่าวของหน่วยงานและหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งผู้บริหารของ หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดบริการ และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจทั่วไป จำนวน ๕๐๐ คน ประกอบด้วย

๓.๑ ผู้อำนวยการหรือ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป

๓.๒ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๓.๓ สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๓.๔ นิติกร ของ สำนักงานเขตบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป

๓.๕ นิติกร ของหน่วยงาน/หน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข และกรมในส่วนกลาง

๓.๖ นักจัดการงานทั่วไป ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล ชุมชน

๓.๗ ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบระเบียบเกี่ยวกับการรับบริจาค การเรียไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และการจัดสวัสดิการ

๓.๘ นักจัดการงานทั่วไป หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกรมในส่วนกลาง

๓.๙ บุคลากรสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๑๐ คณะกรรมการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

#### **๔. วิธีดำเนินการ**

๔.๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชิญวิทยากร

๔.๒ เสนอขออนุมัติโครงการต่อนายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ

๔.๓ แจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### **๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ**

โครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อควรระวังเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการเงินและบัญชี ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดอบรมระหว่างวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ (วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม)

สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โฮเต็ล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

#### **๖. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการอบรม**

๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินบำรุงของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

๖.๒ ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับการอบรม คนละ ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินบำรุงของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  
แจ้งตามหนังสือกระทรวง การคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

๖.๓ สมัครเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักกฎหมาย  
สาธารณสุข [www.mophlawyer.com](http://www.mophlawyer.com)

๖.๔ ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้วไม่สามารถขอถอนเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ แต่สมาคมฯ อาจพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานเดียวกันได้ และจะต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดการอบรมไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๖.๕ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับสมัครและลงทะเบียนเมื่อจำนวนผู้เข้ารับการอบรมครบตามจำนวน ๕๐๐ คน

๖.๖ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวประนอม ภูพลอย เจ้าหน้าที่  
สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข (โทร ๐๘๑ ๓๑๑ ๖๘๒๓)

### ๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่

๗.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรณีการกระทำความผิดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

๗.๓ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการได้อย่างถูกต้อง

### ๘. ผู้เขียนและเสนอโครงการ



(นายพชร มาเทียน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ  
กรรมการและเลขานุการ

### ๙. ผู้อนุมัติโครงการ



(นายณฤทธิ์ กันทวรรณ)

นายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

โครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข  
แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง  
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ  
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อควรระวังเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง  
รวมถึงการเงินและบัญชี ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๒)  
ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖  
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ไฮเต็ล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

.....

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดการอบรม

โดยนายกสมาคมกฎหมายสาธารณสุข

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

บรรยายพิเศษในหัวข้อ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

บรรยายพิเศษในหัวข้อ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖

วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ”

วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ  
จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ” (ต่อ)  
วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

### วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ  
จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ” (ต่อ)  
วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ  
จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ” (ต่อ)  
วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ  
จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ” (ต่อ)  
วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ  
จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ” (ต่อ)  
วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรณีการกระทำความผิดและ  
ข้อควรระวัง ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ  
จัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตาม  
แนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  
โดย นายเสมอ กาฬภักดี ข้าราชการบำนาญ  
อดีตนิติกรชำนาญการพิเศษ (ด้านวินัย)  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรณีการกระทำความผิดและ  
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ  
จัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตาม  
แนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (ต่อ)  
โดย นายเสมอ กาฬภักดี ข้าราชการบำนาญ  
อดีตนิติกรชำนาญการพิเศษ (ด้านวินัย)  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

ถาม - ตอบ ปัญหาอุปสรรค  
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
นายเสมอ กาฬภักดี ข้าราชการบำนาญ  
อดีตนิติกรชำนาญการพิเศษ (ด้านวินัย)  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.

ถาม - ตอบ ปัญหาอุปสรรค (ต่อ)  
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
นายเสมอ กาฬภักดี ข้าราชการบำนาญ  
อดีตนิติกรชำนาญการพิเศษ (ด้านวินัย)  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

.....

แบบฟอร์มจองห้องพัก

สมาคมักกฎหมายสาธารณสุข

ประชุม-สัมมนาในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2566

1. ชื่อ – สกุล .....

พักคู่กับ ชื่อ – สกุล ..... โทร.....

เข้าพักวันที่.....ออกวันที่.....

2. ชื่อ – สกุล .....

พักคู่กับ ชื่อ – สกุล ..... โทร.....

เข้าพักวันที่.....ออกวันที่.....

ห้องห้องพักรู้นู๋ ราคา 1,200.- บาทสุทธิ จำนวน.....ห้อง

ห้องห้องพักรู้นิว ราคา 1,100.- บาทสุทธิ จำนวน.....ห้อง

หมายเหตุ

กรุณายืนยันการเข้าพัก กลับ ไปยัง หมายเลขโทรศัพท์.....ผู้จอง

กรุณาส่งรูปห้องพักล่วงหน้ากับ คุณจรัสศรี ฝ่ายสำรองห้องพัก

โทรศัพท์ 077-277299 ต่อ ฝ่ายสำรองห้องพัก โทรสาร 077-277288



หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิเข้าพักของท่าน

1. เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัด กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน หรือผู้ประสานสำหรับยืนยันการสำรองห้องพักกลับทางโรงแรม

2. ท่านสามารถชำระเงินล่วงหน้า เพื่อสะดวกทำหลักฐานในการเบิกจ่าย ได้ที่ ชื่อบัญชี บริษัท หาดทอง (หาดใหญ่) จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีวิชัย เลขที่บัญชี 827-1-28173-9

**\*\*\*ติดต่อจองตัวเครื่องบิน (ทั้งแบบราชการและแบบปกติ)**

ติดต่อจองตัวเครื่องบิน (ทั้งแบบราชการ\*พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับตัวราชการ\*และแบบปกติ)

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 088-5959-400 , 093-693-6264 (คุณไฉนง , คุณบีต)